

กัมพูชาคาดการณ์เศรษฐกิจจะโตร้อยละ 4.8 ในปี 2565

เศรษฐกิจของกัมพูชาคาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ในปีหน้าจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล

นาย Aun Pormmoniroth รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา ได้กล่าวในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาว่าด้วยการสร้างกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการคลัง (Macroeconomic and Fiscal Policy Framework) และการจัดสรรเงินสาธารณะ ในร่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 ซึ่งมีนาง Khuon Sudary รองประธานคนที่สองของรัฐสภาเป็นประธานในการประชุม



รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในปีนี ซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน และเป็นการช่วยผลักดันให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ตั้งนั้น จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะกลับมาเติบโตร้อยละ 4.8 ได้อีกครั้งในปี 2565 หลังจากที่เศรษฐกิจหดตัวลงไปอยู่ร้อยละ 3.1 ในปี 2563

ที่ผ่านมาสมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ประกาศลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากร้อยละ 4 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในปีนี้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์การระบาดฯ ในชุมชนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการระบาดครั้งที่ยรุนแรงที่สุดในกัมพูชา โดยท่านนายกฯ ยังกล่าวเสริมอีกว่า เศรษฐกิจของกัมพูชามักขับเคลื่อนด้วยการส่งออกเสื้อผ้าและรองเท้า การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และการเกษตร แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาของปีนี้ คาดว่าจะขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดฯ ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณไปแล้วจำนวน 719 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกิจกรรมต่างๆ สำหรับปกป้องชีวิตของประชาชน รักษาเสถียรภาพการดำรงชีวิต และสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์ในวันที่ 20 ก.พ. 2564 รัฐบาลจึงได้เพิ่มการใช้งบประมาณเป็น 2 เท่า หรือประมาณ 1.454 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้านนาง Sudary ได้กล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนแก่ประชาชนอย่างน้อย 10 ล้านคนในปี

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาว่าด้วยการสร้างกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการคลังและเงินสาธารณะ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลผ่านกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง สำหรับใช้จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการคลังในแต่ละปี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติ

โอกาสหรือผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

การปรับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจล่าสุดของกัมพูชาจากร้อยละ 4 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าที่ร้อยละ 4.8 ในปี 2565 แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของรัฐบาลในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งที่ผ่านมา การส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงคาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2565 จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้

ที่มา: The Khmer Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา

สิงหาคม 2564

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ